

Kính gửi các em học sinh và phụ huynh,



Làm thế nào Intellego có thể giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề trong trường học?

Intellego cung cấp các khóa học bổ trợ cho học sinh ở mọi khối lớp và môn học. Các khóa học này được tổ chức tại phòng học của trường bạn, với số lượng tối đa 6 học sinh cùng khối lớp.

Mục tiêu của chương trình hỗ trợ là làm việc và củng cố kiến thức đã bị bỏ lỡ. Các giáo viên của chúng tôi sẽ giúp học sinh bắt kịp nội dung học tập hiện tại và cảm thấy tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức trong lớp học. Các bài học được thiết kế cá nhân hóa, tập trung vào việc thực hành trong một môi trường thân thiện và thông cảm. Chúng tôi cung cấp sự trợ giúp trong việc làm bài tập về nhà, chuẩn bị cho công việc lớp và các kỳ thi như (e)BBR, MSA và Abitur.

Mức phí tham gia khóa học là bao nhiêu?

Đối với học sinh có berlinpass-BuT, tối đa 4 buổi học hỗ trợ (mỗi buổi 45 phút) mỗi tuần được miễn phí. Đối với những học sinh không có berlinpass-BuT, việc tham gia sẽ có mức phí 8,25 €/giờ (mỗi buổi 45 phút).

Làm thế nào để đăng ký khóa học hỗ trợ và khóa học sẽ bắt đầu khi nào?

Học sinh có berlinpass-BuT điền vào biểu mẫu Zusatzbogen für die ergänzende Lernförderung và Intellego Anhang zum Zusatzbogen Lernförderung.

Học sinh không có berlinpass-BuT điền vào biểu mẫu Anmeldebogen Förderkurs (ohne berlinpass).

Bạn có thể nhận được các mẫu đơn tại trang web www.intellego.de/but (Förderkurse an Schulen/Formulare) hoặc từ văn phòng trường học. Xin vui lòng cung cấp địa chỉ thư tín đọc được để chúng tôi liên lạc và thông báo về khóa học của bạn. Xin nộp các mẫu đơn đã hoàn thành tại văn phòng của thư ký trong trường học. Đối với mỗi năm học, chúng tôi cần có một đăng ký mới theo phiên bản hiện tại.

Các khóa học có thể bắt đầu nếu đã đủ đăng ký của học sinh.

Làm thế nào để nhận được berlinpass-BuT?

Nếu cha mẹ nhận được ALG II, Bürgergeld Sozialhilfe hoặc các phúc lợi dưới Luật Hỗ trợ Tìm kiếm Nơi tị nạn (Asylbewerberleistungsgesetz), berlinpass-BuT sẽ được cấp tự động cho học sinh. Nếu cha mẹ nhận được Wohngeld hoặc Kinderzuschlag, có thể đăng ký berlinpass-BuT cho học sinh tại văn phòng tài trợ tương ứng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tờ thông tin berlinpass BuT tại trang web www.intellego.de/but.

Trân trọng,

Đội ngũ Intellego của bạn